

บัญชีสรุปผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานที่สมัครผ่านช่องทาง Online ที่ผ่านการคัดกรองเอกสาร

๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองเรือ	ขอนแก่น
๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง	ขอนแก่น
๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อยอำเภอสีชมพู	ขอนแก่น
๔	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านฝาง	ขอนแก่น
๕	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองสองห้อง	ขอนแก่น
๖	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามัญจาคีรี	ขอนแก่น
๗	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
๘	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง	ขอนแก่น
๙	ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น

หน่วยงานที่สมัครผ่านช่องทาง Online ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเอกสาร

๑	สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น
๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านฝาง	ขอนแก่น
๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพล	ขอนแก่น
๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอกระนวน	ขอนแก่น
๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภออุบลรัตน์	ขอนแก่น
๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น
๗	ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขา ศูนย์ราชการ	ขอนแก่น
๘	ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาขอนแก่น	ขอนแก่น
๙	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเวียง	ขอนแก่น
๑๐	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น	ขอนแก่น
๑๑	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านไผ่	ขอนแก่น
๑๒	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำพอง	ขอนแก่น
๑๓	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหัน	ขอนแก่น
๑๔	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองกุงน้ำพอง	ขอนแก่น
๑๕	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมแพ	ขอนแก่น
๑๖	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองเรือ	ขอนแก่น
๑๗	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองพล	ขอนแก่น
๑๘	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีชมพู	ขอนแก่น
๑๙	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น	ขอนแก่น

บัญชีสรุปผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

๒๐	สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น
๒๑	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอน้ำพอง	ขอนแก่น
๒๒	จุดเคาเตอร์บริการอำเภอ..ยี่ม	ขอนแก่น
๒๓	สำนักทะเบียนอำเภอเขาสวนกวาง	ขอนแก่น
๒๔	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ	ขอนแก่น
๒๕	สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่	ขอนแก่น
๒๖	สำนักทะเบียนอำเภอบ้านไผ่	ขอนแก่น
๒๗	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น)	ขอนแก่น
๒๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น	ขอนแก่น
๒๙	ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ขอนแก่น